

HUNG HÀ

Xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QSQPDP), trong đó chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nhất định về kinh tế - xã hội. Năm 2015, Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 33/33 xã của huyện đạt 19/19 tiêu chí. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên... Đây là điều kiện để huyện xây dựng nền QPTD vững chắc, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư cũng như tạo động lực để địa phương phấn đấu nâng cao các tiêu chí, xây dựng huyện, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Quản triệt các văn bản chỉ đạo của trên, Huyện ủy, UBND huyện đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai toàn diện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu trong xây dựng nền QPTD. Quá trình thực hiện, huyện thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi công dân và nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các lực lượng trong xây dựng nền QPTD... Ngoài ra, huyện cũng luôn đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là cơ quan quân sự, công an trong thực hiện nhiệm vụ này.

Thượng tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: LLVT huyện tích cực tổ chức huấn luyện, diễn tập, kịp thời bổ sung các phương án ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 10 năm qua, Hưng Hà đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 40.000 lượt người thuộc các đối tượng 2, 3, 4 và



Lực lượng dự bị động viên huyện Hưng Hà tham gia huấn luyện bắn đạn thật.

trên 20.000 lượt học sinh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, 2 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, an toàn, sát thực tế, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, được Quân khu 3 và tỉnh đánh giá cao. Thông qua diễn tập, năng lực lãnh đạo của

cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương theo chức năng được phát huy; khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của LLVT huyện trong khu vực phòng thủ ngày càng được khẳng định.

Với phương châm "quản ở trong dân", Hưng Hà tập trung chăm lo xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã định hai nhiệm vụ mang tính đột phá là nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức, biên chế, phương pháp huấn luyện



Lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã.

THỊ TRẤN ĐIỂM ĐIỂM Phòng, chống tội phạm ma túy từ cơ sở

Tiến hành rà soát, thống kê đối tượng, chủ động phối hợp với lực lượng Công an huyện, bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy... là những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được Công an thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) tập trung thực hiện hiệu quả trong thời gian gần đây.

Là khu dân cư trung tâm của thị trấn Diêm Điền với 335 hộ, khu 6 có rất nhiều nhà hàng, nhà nghỉ, quán karaoke... Vì thế, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn khu 6 luôn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp. Ông Đào Trọng Tiến, Trưởng khu 6 cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND thị trấn, tháng 5 vừa qua, Ban công tác mặt trận khu 6 đã phối hợp với tổ công tác do UBND thị trấn thành lập tiến hành rà soát, thống kê các loại đối tượng trên địa bàn, trong đó tập trung vào các đối tượng về ma túy. Qua rà soát đã lập danh sách một số đối tượng có biểu hiện nghi phạm ma túy. Cùng với việc rà soát, khu 6 cũng thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn ma túy.

Để rà soát các loại đối tượng, các băng, ổ nhóm hoạt động tội phạm, tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy trên địa

bàn, UBND thị trấn Diêm Điền đã thành lập ban chỉ đạo và 3 tổ công tác. Từ ngày 15/5 đến ngày 20/6, các tổ công tác đã tổng rà soát các loại đối tượng, nhất là đối tượng ma túy tại tất cả các khu dân cư trên địa bàn. Ông Đồng Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác đã tích cực phối hợp với các đội

ng nghiệp của Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn, ban công tác mặt trận các khu dân cư. Qua hơn 1 tháng rà soát, Công an thị trấn đã lập danh sách, xác định rõ 157 đối tượng các loại; riêng về ma túy có 109 đối tượng, trong đó 81 đối tượng có hồ sơ quản lý.

Nhờ làm tốt công tác rà

soát, Công an thị trấn Diêm Điền đã nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với lực lượng Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền lên phương án đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn. Thiếu tá Nguyễn Đức Thụy, Trưởng Công an thị trấn Diêm Điền cho biết: Từ ngày 25/5 đến ngày 25/6, Công an



Công an thị trấn Diêm Điền tuyên truyền đến người dân việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy.

cho lực lượng dân quân, tự vệ ở cơ sở; nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động theo điều lệnh, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn đơn vị. Cùng với xây dựng, tổ chức lực lượng thường trực, lực lượng dân quân, tự vệ của huyện được biên chế có số lượng hợp lý, đạt tỷ lệ từ 1,28 - 1,4% dân số. Lực lượng dự bị động viên của huyện được xây dựng đúng nguyên tắc "gần, gọn, địa bàn, quân đầu cán đó". Kết quả huấn luyện cho các lực lượng hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết thêm: Những năm qua, LLVT huyện đã tích cực phối hợp với các lực lượng, đơn vị làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống lụt, bão; đồng thời, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2013 đến nay, LLVT huyện đã đăng ký thực hiện 4 công trình xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện ủng hộ gần 150 triệu đồng và 650 ngày công giúp các địa phương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới...

Tích cực chăm lo, giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Ban CHQS huyện đã tổ chức chi trả cho trên 19.000 đối tượng với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Ngoài ra, LLVT huyện còn tham gia xây mới, sửa chữa hàng trăm căn nhà cho người có công với trị giá hàng chục tỷ đồng; đồng thời, tổ chức phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công cũng như thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện...

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện khẳng định: Những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được nhân dân yêu quý, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. "Thể trận lòng dân" được giữ vững và tăng cường trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thời gian tới, Hưng Hà sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền QPTD; đồng thời, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiệu quả và bền vững...

TẮT ĐẠT

thị trấn đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, bắt và khởi tố 9 vụ, 11 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình, ngày 25/5, lực lượng Công an thị trấn phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1988, trú quán xã Thụy Hải có hành vi tàng trữ chất ma túy. Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an thị trấn đã lập hồ sơ 6 đối tượng đưa vào quản lý giáo dục tại địa phương theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thị trấn Diêm Điền vẫn còn nhiều khó khăn. Theo khảo sát của Công an thị trấn, tính đến tháng 5/2019, trên địa bàn có hơn 100 đối tượng bị bắt và xử lý hình sự cũng như đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, khi chấp hành án xong số đối tượng tái phạm tội và tái nghiện còn nhiều dẫn đến nguy cơ phát sinh loại tội phạm này và các loại tội phạm khác. Vì thế, thời gian tới cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và nhân dân thị trấn trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy. Nhất là phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, cầu lạc bộ phòng, chống ma túy tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn. Từ đó góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

TRẦN TUẤN

Khởi tranh vòng loại U16 châu Á 2020

(chinhphu.vn) Từ chiều ngày 14/9, vòng loại giải vô địch bóng đá châu Á U16 (nam) 2020 bắt đầu diễn ra trên các sân cỏ châu lục. Đội tuyển U16 Việt Nam thi đấu tại Hà Nội trong khuôn khổ bảng H, bảng do Việt Nam đăng cai.

Vòng loại giải vô địch U16 châu Á 2020 chia thành 2 khu vực, gồm Đông Á và Tây Á với 11 bảng đấu, trong đó có 3 bảng mỗi bảng 5 đội, 8 bảng mỗi bảng 4 đội (tổng cộng 47 đội, đến từ các liên đoàn bóng đá quốc gia). Đương kim vô địch là U16 Nhật Bản.

Theo quy định, các đội thi đấu vòng tròn một lượt, lấy 11 đội đầu bảng và 4 đội xếp thứ nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng với đội chủ nhà (chưa xác định) dự vòng chung kết U16 châu Á 2020.

Khu vực Đông Á có 5 bảng đấu, do Việt Nam, Indonesia, Singapore, Lào và Myanmar đăng cai.

Đội tuyển U16 Việt Nam do huấn luyện viên (HLV) Đinh Thế Nam dẫn dắt nằm ở bảng H (bảng có 5 đội) cùng với các đội: Australia, Timor Leste, Mông Cổ và Macau (Trung Quốc). Các trận đấu ở bảng H diễn ra trên sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội.

Trong buổi họp báo trước trận ra quân bảng H, HLV trưởng các đội đều bày tỏ hy vọng các học trò của mình sẽ giành được kết quả tốt nhất trên con đường tới vòng chung kết vào năm 2020.



Huấn luyện viên đội tuyển U16 Việt Nam tại buổi họp báo.

HLV đội tuyển U16 Việt Nam Đinh Thế Nam bày tỏ: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho vòng loại giải U16 châu Á trên sân nhà. Cũng như các đội khác, mục tiêu của U16 Việt Nam là giành chiến thắng ở vòng loại lần này.

Trong khi đó, HLV đội U16 Timor Leste Kim Shinh Wan tự tin vào khả năng của các học trò và không ngần ngại tuyên bố mục tiêu của U16 Timor Leste là giành chiến thắng trong cuộc đua tại vòng loại.

Còn HLV đội tuyển U16 Australia Trevor Morgan cho biết: Ở các giải trẻ, chúng tôi không đặt mục tiêu về thành tích. Chúng tôi mong muốn các cầu thủ thể hiện được tinh thần khát khao chiến thắng. Khi họ có sự khát khao họ sẽ tự ý thức được trách nhiệm của mình.

Về phần mình, HLV đội U16 Macau (Trung Quốc) Che Chi Man khiêm tốn nói rằng, các học trò của ông "cố gắng thi đấu tốt nhất có thể và thực hiện tốt các yêu cầu đề ra về chiến thuật".

HLV Rastislav Bozík của đội U16 Mông Cổ cho hay, thông qua các trận đấu tại vòng loại "chúng tôi hy vọng có thể cải thiện khả năng cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ".

Theo lịch thi đấu, do bảng đấu có 5 đội nên mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận. Đội tuyển U16 Việt Nam đã giành 3 điểm đầu tiên tại vòng loại sau chiến thắng 2 - 0 trước U16 Timor Leste ở trận ra quân.

Dưới đây là một số hình ảnh trong trận đấu:

